



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑ ออสเตรเลีย

- ประชาชนนับพันคนออกมาประท้วงต่อข้อบังคับวัคซีนโควิด-๑๙ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ นครเมลเบิร์น

๒ ลิเบีย

- ลิเบียเปิดลงทะเบียนผู้สมัครรับเลือกตั้ง

๑. ออสเตรเลีย : ประชาชนนับพันคนออกมาประท้วงต่อข้อบังคับวัคซีนโควิด-๑๙ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ นครเมลเบิร์น (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กลุ่มผู้ประท้วง ๒ กลุ่มออกมาประท้วง ณ ใจกลางย่านธุรกิจในนครเมลเบิร์น กลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้ประท้วงราว ๒๐๐ - ๓๐๐ คน เรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และในบริเวณไม่ไกลกันนักมีกลุ่มผู้ประท้วงมากกว่า ๓,๐๐๐ คน ตะโกนขับไล่ นายแดนเนียล แอนดรูว์ มุขมนตรีรัฐวิกตอเรีย ให้ลาออกจากตำแหน่ง รวมถึงยุติข้อบังคับวัคซีนโควิด-๑๙ และกฎหมายโรคระบาดที่เสนอโดยรัฐบาล

ทั้งนี้ การชุมนุมประท้วงดังกล่าว ผู้ประท้วงมีสิทธิออกมาชุมนุมได้โดยไม่มีการจับกุม ต่างจากเมื่อหลายเดือนก่อนที่มีการประท้วงในลักษณะเดียวกันในช่วงล็อกดาวน์ ซึ่งขัดต่อคำสั่งของหัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลต่างตะโกนว่า “ปลดปล่อยวิกตอเรีย” “ไล่ แดน แอนดรูว์ ออกไป” และ “ช่วยลูกหลานของเรา” ผู้ประท้วงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรียกร้องให้ยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและสาปแช่ง นายสกอตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรี ผู้ประท้วงที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนเรียกร้องให้คณะผู้บริหารของนายแอนดรูว์ “ยุติการออกกฎหมาย” ซึ่งหมายถึงกฎหมายเกี่ยวกับโรคระบาดของรัฐวิกตอเรียที่ได้เสนอไป

กฎหมายเฉพาะกาลฉบับใหม่เกี่ยวกับโรคระบาด กำหนดให้ใช้แทนประกาศในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐ ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ จะลดบทบาทหัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้อำนาจมุขมนตรีในการประกาศการระบาดของโรค และให้สิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการออกคำสั่งด้านสาธารณสุข

ประชาชนที่ออกมาประท้วงประกอบด้วยครอบครัวที่มีทั้งเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ เดินประท้วงไปทั่วเมืองและไปหยุดที่หน้ารัฐสภาวิกตอเรีย โดยยืนยันว่าจะกลับมาทุกสัปดาห์ สามิภรรยาคนหนึ่งซึ่งมีอายุมากกว่า ๖๐ ปี กล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าโควิด-๑๙ จะยังมีอยู่แต่ระบบภูมิคุ้มกันของตนแข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับไวรัสได้โดยไม่ต้องฉีดวัคซีน

ในขณะเดียวกันมีการชุมนุมประท้วงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของนักเรียนและครอบครัวคนหนุ่มสาวโดย Sarah Catterall หนึ่งในผู้ชุมนุมกล่าวว่า “เมื่อคุณมีลูก คุณมีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาและคิดว่าเราจะทิ้งอนาคตแบบไหนไว้ให้พวกเขา” Ms Catterall หนึ่งในผู้ชุมนุมกล่าวว่า ออสเตรเลียจะถูกบันทึกไว้ว่าได้ต่อสู้กับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบ “น่าละอาย” Tim Read ส.ส.รัฐวิกตอเรีย เรียกร้องให้ผู้ประท้วงผลักดันให้ ส.ส. ในพื้นที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อนการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐ โดยกล่าวว่า “Net Zero เป็นเรื่องไร้สาระ และเราต้องไปให้ไกลกว่านี้”

หุ่นโคอาล่ายักษ์พันควันสูง ๔ เมตร ชื่อ Blinky เป็นไฮไลต์ในการประท้วงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในบริเวณ St. Kilda โดยก่อนหน้านี้มีผู้ประท้วงสวมชุดโครงกระดูกถือกระบี่ที่เต็มไปด้วยเงินซึ่งกรยานจากย่านธุรกิจไปยัง St. Kilda เพื่อแสดงให้เห็นถึง “ความล้มเหลว” ของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) (COP26) ณ กลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ซึ่งออสเตรเลียปฏิเสธที่จะเข้าร่วมปฏินญญา กับ ๘๐ ประเทศ ในการประชุมสุดยอด COP26 เพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการผลิตน้ำมันและก๊าซ

ที่มา : <https://www.theage.com.au> (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

๒. ลิเบียเปิดลงทะเบียนผู้สมัครรับเลือกตั้ง (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติลิเบียเปิดลงทะเบียนผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภา เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งตาม Roadmap ขององค์การสหประชาชาติ (UN) คือวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้การถกเถียงกันเรื่องกฎหมายเลือกตั้ง วันเลือกตั้งและคุณสมบัติของผู้สมัคร ทำให้เกิดความกังวลว่ากระบวนการแห่งสันติภาพอันเป็นความหวังสูงสุดของลิเบียในการยุติความรุนแรงที่มีมาอย่างยาวนานจะไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่น่าจับตามองได้แก่ ๑) Khalifa Haftar ผู้บัญชาการกองทัพแห่งชาติลิเบีย ๒) Saif al-Islam Gaddafi บุตรชายของนาย Gaddafi อดีตผู้นำอันยาวนาน ๓) Aguila Saleh ประธานสภาผู้แทนราษฎร ๔) Fathi Bashagha อดีตรัฐมนตรีมหาดไทย

อย่างไรก็ตาม กระบวนการสันติภาพขององค์การสหประชาชาตินำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพชั่วคราว และแต่งตั้ง นายอับดุล ฮามิด ดาเบบาร์ท เป็นนายกรัฐมนตรี โดยนายอับดุล ฮามิด ดาเบบาร์ท และคนอื่น ๆ ในรัฐบาลให้คำมั่นว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในเดือนธันวาคมนี้ แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าเขาอาจทำเช่นนั้น

เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รัฐสภาลิเบียได้เสนอกฎหมายเลือกตั้ง แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเนื่องจากขัดต่อเงื่อนไขบางประการที่องค์การสหประชาชาติกำหนด ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ แต่ระบุว่าจะไม่มีการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาจนกว่าจะถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๕

นาย Emad al-Sayeh ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเคยกล่าวว่าการเลือกตั้งรัฐสภาจะเกิดขึ้นภายใน ๓๐ วันภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แก้ไขกฎหมายเลือกตั้งและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว และกล่าวว่า การลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และสำหรับผู้สมัครสมาชิกรัฐสภาจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ที่มา : <https://www.aljazeera.com> (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

นางสาวกัลยา ดวงทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔